



# เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

## ประมวลข่าวต่างประเทศ

### ๑. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

- อินโดนีเซียจัดตั้งหน่วยงานอย่างเป็นทางการในการสกัดกั้นการเผยแพร่ข่าวเท็จ

### ๒. ราชอาณาจักรโมร็อกโก

- โมร็อกโกห้ามจำหน่ายบุรกาโดยอ้างข้อกังวลด้านความปลอดภัย

**๑. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : อินโดนีเซียจัดตั้งหน่วยงานอย่างเป็นทางการในการสกัดกั้นการเผยแพร่ข่าวเท็จ (วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐)**

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ นายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีของอินโดนีเซีย ได้มีคำสั่งให้จัดตั้งหน่วยงานไซเบอร์แห่งชาติ (National Cyber Agency) โดยทันที เนื่องจากมีข่าวเท็จแพร่กระจายในสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องเป็นอันมาก หน่วยงานดังกล่าวมีภารกิจหน้าที่ควบคุมตรวจตราการไหลเวียนของข่าวออนไลน์ อีกทั้งจะทำงานคู่ขนานไปกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ทั้งนี้ นายพลวิรันโต (Wiranto) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคง กล่าวว่า หน่วยงานไซเบอร์แห่งชาติจะจัดการรับมือกับสื่อที่หมิ่นประมาท ให้ข้อมูลเท็จ สร้างความเข้าใจผิด และแพร่กระจายความเกลียดชัง แม้ว่าอิสรภาพทางคำพูดเป็นสิทธิตามหลักประชาธิปไตย แต่มีข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วย

การจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีวิโดโดประกาศความตั้งใจในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ที่จะต่อสู้กับข่าวเท็จภายในประเทศ ซึ่งประชาชนได้รับข่าวออนไลน์อย่างรวดเร็วโดยคาดว่ามีประชากรมากกว่า ๑๓๐ ล้านคนที่ใช้อินเทอร์เน็ต จากจำนวนประชากร ๒๕๕ ล้านคน

หนึ่งในกรณีที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้คือ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ มีการแพร่กระจายข่าวเท็จทางสังคมออนไลน์ว่า จีนจะใช้สงครามชีวภาพต่อสู้กับอินโดนีเซีย แต่ภายหลังพบข้อเท็จจริงว่า มีประชาชนชาวจีนจำนวน ๔ คนถูกจับกุม จากการใช้เมล็ดพริกน้ำเข้าที่ติดเชื้อแบคทีเรียในฟาร์มทางใต้ของกรุงจาการ์ตา ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตจีน ณ กรุงจาการ์ตา กล่าวว่า เป็นการหลอกลวงและก่อให้เกิดข้อกังวลใจอย่างมาก และเรื่องเท็จอีกเรื่องหนึ่งที่เผยแพร่ทางออนไลน์คือ คนงานชาวจีนจำนวนหลายล้านคนเข้าไปทำงานในอินโดนีเซียแทนที่ประชากรชาวอินโดนีเซีย ก่อให้เกิดความรู้สึกต่อต้านชาวจีนเป็นอย่างมาก โดยเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงการสื่อสารแห่งอินโดนีเซียทำการปิดกั้นเว็บไซต์จำนวน ๑๑ เว็บไซต์ ที่แพร่กระจายคำพูดเกลียดชังและข่าวเท็จ ด้านนาย Nahdlatul Ulama จากองค์การอิสลามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศได้เริ่มปฏิบัติการรณรงค์ทางออนไลน์ในการต่อต้านข่าวเท็จ และผู้นำศาสนาของประเทศมีความเห็นว่าการแพร่กระจายข่าวเท็จเป็นบาป โดยในการแก้ปัญหาพื้นที่สีเทาระหว่างรายงานข่าวที่เป็นเท็จและข่าวที่เป็นจริง อินโดนีเซียได้ดำเนินการตรวจสอบประชาชนที่เข้ามาทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยมีการปิดกั้นหรือห้ามเผยแพร่ภาพหรือข้อความ

ทั้งนี้ นาย Nukman Luthfie ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตแห่งอินโดนีเซีย กล่าวว่า หวังว่าหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ จะไม่ฝ่าฝืนสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน และอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดี หากจะตรวจตราควบคุมการแสดงความคิดเห็นทางสาธารณะ เพราะว่าเป็นสิทธิของประชาชน

ที่มา : <http://mashable.com/2017/01/06/indonesia-agency-fake-news/#HL4v2Rw97aq0> วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐

<http://dunyanews.tv/en/Technology/368996-Indonesia-to-tackle-fake-news-by-an-agency> วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐

๒. ราชอาณาจักรโมร็อกโก : โมร็อกโกห้ามจำหน่ายบุรกาโดยอ้างข้อกังวลด้านความปลอดภัย (วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐)

สื่อของประเทศโมร็อกโกรายงานว่า โมร็อกโกห้ามผลิตหรือจำหน่ายชุดบุรกา (burqa) ซึ่งเป็นชุดคลุมสำหรับสตรีชาวมุสลิมประเภทหนึ่งมีลักษณะเป็นชุดคลุมตั้งแต่หัวจรดเท้า โดยมีตาข่ายหรือผ้าบาง ๆ ให้เห็นที่ดวงตาเท่านั้น เนื่องจากข้อกังวลด้านความมั่นคงปลอดภัย แม้ว่ารัฐบาลไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่มีรายงานว่า ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกชุดบุรกาได้มีคำเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้หยุดผลิตและจำหน่าย ทำให้เกิดเสียงตอบโต้มากมายในการห้ามใส่ชุดบุรกาดังกล่าว บางคนกล่าวว่า การห้ามใส่ชุดบุรกาเป็นที่น่าเศร้าใจ และบางคนเห็นด้วยโดยอ้างว่าชุดบุรกาเป็นสิ่งแปลกทางวัฒนธรรมของโมร็อกโก

สื่อแหล่งข่าว กล่าวว่า กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในเร็ว ๆ นี้ รวมถึงการห้ามนำเข้าและซื้อขายเครื่องแต่งกายชุดบุรกาทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม สตรีชาวโมร็อกโกส่วนใหญ่นิยมใส่ฮิญาบ (hijab) ซึ่งเป็นผ้าคลุมศีรษะที่ปิดถึงส่วนคอแต่ไม่ปิดใบหน้า แต่ท้องถิ่นที่เป็นอนุรักษนิยม การใส่นิกาบ (niqab) ผ้าคลุมศีรษะที่เผยให้เห็นเพียงดวงตาเป็นเรื่องปกติ

ทั้งนี้ ไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศแถบแอฟริกาเหนือ แต่มีรายงานว่า กระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้มีผลบังคับใช้ภายในสัปดาห์นี้ โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ได้มีการห้ามนำเข้า การผลิต และจำหน่ายเครื่องแต่งกายดังกล่าวข้างต้นในทุกเมืองภายในราชอาณาจักร และมาตรการดังกล่าวเกิดจากข้อกังวลด้านความปลอดภัย นับแต่โจรผู้ร้ายได้ใส่ชุดเครื่องแต่งกายลักษณะดังกล่าวกระทำความผิดอาชญากรรมหลายครั้ง

ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าโมร็อกโกดำเนินรอยตามบางประเทศในยุโรป เช่น ฝรั่งเศส และเบลเยียม ซึ่งการใส่ผ้าคลุมหน้าทั้งหมดในที่สาธารณะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม มีความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะขยายรวมไปถึงการใส่นิกาบ และถ้าหากเป็นเรื่องจริงนั้น จะเป็นเรื่องของความหายนะ เนื่องจากสตรีชาวมุสลิมใส่นิกาบมากกว่า ๕ ศตวรรษ

ที่มา : <http://www.aljazeera.com/news/2017/01/reports-morocco-bans-production-sale-burqa-170110140716164.html> วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

<http://www.independent.co.uk/news/world/africa/morocco-bans-burqa-security-fears-bandit-a7520156.html> วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

นางสาวจรรุพรณ ลากสุรเทียนทอง  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๑๙ มกราคม ๒๕๖๐